

Văn hóa - Xã hội / Văn hóa

Văn hóa

Giao thông

Giải trí

Môi trường

Bản sắc Việt

Thể thao

Sống an vui

Du lịch

# Nhạc sĩ Thành Vương ca ngợi giá trị gia đình trong ca khúc “Ngôi nhà”

Thứ Tư 30/06/2021 21:28 (GMT+7)



(PLVN) – Nhà là nơi để về, nơi lưu giữ những khoảnh khắc gia đình, là nơi ta dừng chân và lui về khi chùn chân, mỏi gối. Về nhà là về bên sự bình yên, trong hơi ấm của tình thân. Và nhất là trong diễn biến của dịch bệnh COVID-19 kéo dài phức tạp thời gian qua, thì Ngôi nhà chính là “pháo đài” vững chắc để gắn kết các thế hệ, cùng nhau vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc sống.

Với tinh thần đó, vào đúng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhạc sĩ của những “Bài ca tình yêu”, “Phố chiều”, “Ký ức mùa đông” Thành Vương và ca sĩ Nicolas Đình đã giới thiệu đến công chúng ca khúc “Ngôi nhà” – được các nghệ sĩ gấp rút phối khí, thu âm, hoàn thiện trong những ngày ở nhà phòng chống dịch bệnh. Ca khúc “Ngôi nhà” do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác.



Gia đình hạnh phúc không thể thiếu một ngôi nhà ấm áp.

Tác giả ca khúc cho biết, bấy lâu nay do bận rộn công việc, đôi khi mọi người quên mất giá trị thiêng liêng của Ngôi nhà. Bản thân tác giả cũng bị cuốn vào vòng quay của công việc, đi sớm về khuya, ít có cơ hội được ngồi trò chuyện, chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Khi dịch bệnh COVID-19 ập đến, mọi khuyến cáo của các cấp chính quyền hạn chế tụ tập đông người, hạn chế đi ngoài đường, làm việc giãn cách..., tác giả có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Nhưng khi ở nhà, tác giả thấy dường như cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Các con nhỏ không chơi với mình, người lớn mỗi người một công việc chung, riêng. Từ sự cảm nhận đó, tác giả đã viết nên ca



Sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật về điều tra, xét xử thân thiện với trẻ em

## ĐỐI TÁC



## THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



HVN tuyên dương HEAD xuất sắc trong hoạt động Lái xe an toàn Q1/2023



Thiên nhiên xanh mắt ở giải chạy E Marathon 2023



Agribank giành tại giải thưởng S

## QUẢNG CÁO - RAO VẶT



Bệnh thủy đậu là đường nào? Cách bệnh nhanh cải thiện nhờ bộ đôi Subac



Kem AYANA giá bao nhiêu?



Nhạc sĩ Thành Vương cho biết, đã biết tác giả Nguyễn Thành Trung qua nhiều tác phẩm được các giọng ca nổi tiếng thể hiện. Điều ấn tượng đối với nhạc sĩ Thành Vương là trong những bản nhạc của tác giả Nguyễn Thành Trung chính là lời ca. Trước ca khúc "Ngôi nhà", nhạc sĩ rất đồng cảm với ý nghĩa mà tác giả viết lên - đó là ngôi nhà - nơi luôn hiện hữu những giá trị đích thực của mỗi đời người. Nhất là trong mùa dịch COVID-19, ngôi nhà như một người bạn tâm tình của ta, là nơi ta nương náu để cùng người thân trong gia đình gắn gũi, chia sẻ yêu thương.



Nhạc sĩ Thành Vương

Ca khúc "Ngôi nhà" được nhạc sĩ Thành Vương phối khí trên nền nhạc pop hiện đại, trẻ trung nhưng sâu lắng trong giọng hát của ca sĩ Nicolas Đình. "Ca sĩ có cách xử lý ca khúc rất sáng tạo, thông minh. Mặc dù lời ca khá là trúc triết, nhưng khi chúng tôi bắt tay vỗ bài, thu âm ca sĩ đã nắm được tinh thần của lời ca cũng như ẩn ý của tác giả, nên đã thể hiện được đầy đủ ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm", nhạc sĩ Thành Vương chia sẻ.

Ca sĩ Nicolas Đình cho hay, khi nhạc sĩ Thành Vương gửi ca khúc "Ngôi nhà", ca sĩ đã rất ấn tượng, bởi đây là ca khúc hoàn toàn mới, lời ca có phần khúc khuỷu. Nhưng ca sĩ đã rất thích bởi ca từ rất mộc mạc, không hoa mỹ, đi vào lòng người. Đọc những lời ca như mình đang tự vấn trong chính ngôi nhà của mình để thấy được giá trị, ý nghĩa của nơi mình lui về để tìm những giờ phút bình yên.

Ca sĩ hy vọng ca khúc phát hành đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 này sẽ góp phần tôn vinh những giá trị vĩnh cửu, truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó cũng góp phần cổ vũ, động viên tinh thần những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đang phải tạm xa gia đình, xa ngôi nhà của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

**Bảo Châu**

**Từ khóa** Ngôi nhà tổ ấm

## BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận



Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 1-7/5

Người hùng cứu hộ kể chuyện nghề

Kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2023

Phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình" - Quảng Trị 2023

## Nét đặc sắc trong lễ cưới của người K'Ho

(PLVN) - Tối 26/4/2023, tại Tổ dân phố Bô Liêng, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), UBND huyện Lâm Hà phối hợp Sở VH,TT&DL Lâm Đồng tổ chức tái hiện lại Lễ cưới của người K'Ho. Bà Chế Phương Nam, Trưởng phòng VH,TT huyện, cho biết, việc tái hiện lễ cưới người K'Ho nhằm bảo tồn văn hóa đồng bào K'Ho và phát triển du lịch cộng đồng.

## ĐỌC THÊM

### Nét đẹp "Uống nước nhớ nguồn" từ Lễ rước nước tại Lễ hội Hoa Lư 2023

(PLVN) - Rạng sáng ngày 28/4, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2023 tổ chức Lễ Rước nước từ sông Hoàng Long về Đỉnh Tiên Hoàng Đế cung lễ, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

### Dạy con có cần dọa nạt?

(PLVN) - Nhiều bậc cha mẹ Việt vẫn mang thói quen dọa nạt, đe nạt trong khi nuôi dạy con mà không biết điều này sẽ đem lại hệ quả không hay.

### Ngày hội Bánh dân gian góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực ở Cà Mau

(PLVN) - Ngày hội Bánh dân gian là dịp để du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực của từng vùng miền... đồng thời, để các nghệ nhân phát huy giá trị bánh dân gian, góp phần bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt Nam.





### Độc đáo Lễ cưới truyền thống của người K'ho ở Lâm Đồng

(PLVN) - Dù ngay giữa thị trấn Đình Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nhưng đồng bào dân tộc K'ho Sre vẫn tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, phong tục này mỗi nơi làm mỗi khác và đang bị mai một.

### Nỏ Thần An Dương Vương và hai vị khách đặc biệt

(PLVN) - Lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương tại đền Thượng (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) năm nay có hai vị khách người nước ngoài, trong đó có một người gốc Việt. Cơ duyên từ câu chuyện truyền thuyết "An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy" với chiếc nỏ thần đã đưa những vị khách này về với cội nguồn...

### "Thi hành Hiệp định Paris - Câu chuyện của những nhân chứng lịch sử Trại Davis"

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris (27/01/1972 - 27/01/2023), 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) phối hợp với Ban Liên lạc Cựu chiến binh - Ban Liên hợp quân sự Trại Davis (gọi tắt là Ban liên lạc Trại Davis) và Hội Những người bạn di sản Việt Nam (FVH) tổ chức Tọa đàm "Thi hành Hiệp định Paris - Câu chuyện của những nhân chứng lịch sử Trại Davis".

### Đạo diễn Lê Thế Song gắn kết tinh hoa di sản tại "Linh thiêng nguồn cội- Đất Tổ Hùng Vương"

(PLVN) - Các di sản ngàn năm của cha ông với những điểm nổi bật nhất đã được pho diễn và đan cài, lột tả rất rõ nét và đầy đủ một cách hoàn chỉnh toàn bộ những nét đẹp và những tinh hoa của di sản trên sân khấu chương trình "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương".

### Đề xuất xây Thiền Viện Trúc Lâm rộng 50 ha tại Quảng Nam

(PLVN) - Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát, để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm với dự kiến quy mô khoảng 50 ha trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.





### Khơi dậy văn hóa đọc từ Hội sách đình làng Phan Long Quảng Bình

(PLVN) - Lần đầu tiên "Hội sách khuyến học Ba Đồn" được tổ chức tại đình làng Phan Long, TX. Ba Đồn (Quảng Bình) đã thu hút nhiều diễn giả, trí thức cùng bạn trẻ tham gia.

### Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tổ chức ngày hội đọc sách

(PLVN) - Ngày 23/4, đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã tổ chức ngày hội đọc sách cho cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân đang sinh sống trên đảo, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

### Vương miện 2 tỷ của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 do cô bé 10 tuổi thiết kế

(PLVN) - Theo ban tổ chức, cô gái giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 sẽ nhận được chiếc vương miện trị giá 2 tỷ đồng mang tên "Đóa hoa tình khiết". Đây là thành quả sáng tạo của Olwen Jewelry và nhà thiết kế nhí Huỳnh Tiểu My và nhà thiết kế Tạ Linh Nhân.

### Áo dài trình diễn ở Phú Thọ lập kỷ lục Guinness áo dài nhất Việt Nam

(PLVN) - Chương trình Non sông gấm vóc trong chuỗi sự kiện của Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ 2023 diễn ra thành công với 3 kỷ lục Guinness Việt Nam, gồm 1 kỷ lục dành cho chiếc áo dài có tà áo dài nhất Việt Nam...

### Danh họa Bùi Trang Chước - tài năng đặc biệt và lòng yêu nước nồng nàn

(PLVN) - Danh họa Bùi Trang Chước tên thật là Nguyễn Văn Chước (21/5/1915 - 27/2/1992) là một họa sĩ tài năng hàng đầu của nền hội họa Việt Nam. Cả cuộc đời nghệ thuật của mình, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao, mang giá trị sử dụng lớn. Nếu như nhạc sỹ Văn Cao là tác giả Quốc ca Việt Nam, Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ Quốc kỳ Việt



### Chuyện họa sĩ “điên” và những bức tranh “tĩnh”

(PLVN) - Họa sĩ Đoàn Nguyên sống ở Sài Gòn và luôn muốn giấu đi thân phận, nơi chốn của mình. Công chúng biết anh nhiều trên mạng xã hội với cách vẽ tranh kì dị nhưng lại tạo nên những tác phẩm tươi sáng, ngập tràn sắc màu hy vọng.

### Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang

(PLVN) - Ngày 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2023".

### “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023” đã chính thức khởi động

(PLVN) - Từ đầu tháng 4/2023, cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023” đã chính thức khởi động và công bố tuyển sinh. Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo tồn động vật hoang dã cho thế hệ trẻ.

### Lan tỏa văn hóa đọc trong Quân đội

(PLVN) - Nhiều năm qua, toàn quân luôn có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Để văn hóa đọc trong Quân đội ngày một nâng cao, phát huy hiệu quả thiết thực, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai đồng bộ các biện pháp khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc trong đơn vị.

### Bình Dương: Khai mạc Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2

(PLVN) - Tối 20/4, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại Thủ Dầu Một.





## "Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam" lan toả tình yêu sách đến với cộng đồng

(PLVN) - Sáng ngày 21/44, tại Thư viện tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo" và "Sách cho tôi, cho bạn".

## Khai trương thư viện số cộng đồng đầu tiên trên cả nước

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai trương thư viện số cộng đồng và tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Đây được xem là thư viện số cộng đồng đầu tiên của cả nước.

XEM THÊM

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sĩ Vũ Hoài Nam

Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy

Trưởng ban điện tử: Nguyễn Đức Trường

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà N

E-mail: [baodientuphapluat@gmail.com](mailto:baodientuphapluat@gmail.com)

Hotline: **0904 868 118**

Liên hệ quảng cáo: **0904 868 118**

